



สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท จำกัด PHYATHAI HOSPITAL GROUP SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVES LTD.

เรื่อง การชี้แจงปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เอง รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆที่ให้เงินกู้ หรือนำไปฝากยังสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

ทางคณะกรรมการดำเนินการของ สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีธุรกรรมเงินให้กู้และเงินฝากคงเหลือ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทั้งสิ้น จำนวน 128 ล้านบาท จากธุรกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันหนี้ยกกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังได้รับการชำระหนี้ทั้งต้นเงินกู้และดอกเบี้ยต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้และเงินฝากตามปกติทุกประการ

ส่วนข้อห่วงใยของสมาชิกที่ถามมาว่า ในกรณีที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จะสามารถชำระหนี้ได้ต่อไปหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เรียกเก็บเงินหัก ณ ที่จ่าย จากหน่วยงานต้นสังกัดคือการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีสภาพคล่องทางการเงินที่จะชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้ได้ตามปกติ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในของ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นั้น ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง ได้เข้าไปกำกับและดูแลอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นไปตามลำดับ

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกสหกรณ์ ตลอดจนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

อนึ่ง ทางคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ขอขอบคุณสมาชิกในการสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสหกรณ์แห่งนี้ ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกัน พร้อมกันนั้น คณะกรรมการดำเนินการ จะยึดมั่นบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แห่งนี้ ภายใต้กรอบกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ บนพื้นฐานของประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกเป็นสำคัญ

ด้วยความนับถือ


(นาย กุซงค์ ทองแดง)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด

อาคารโรงพยาบาลพญาไท 2 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2617-2444 ต่อ 2044, 2059, 2063 โทรสาร 0-2617-2494 มือถือ 08-1926-4620

PhyaThai 2 Hospital Building 943 Phaholyphthin Rd., Phyathai Bangkok. 10400 Thailand
Tel. 0-2617-2444 Ext. 2044, 2059, 2063 Fax : 0-2617-2494 www.phyathaicoop.com